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รายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้	ประจำาปี	2562

เวลาและสถานที่ 	 การประชุมสามัญผู้ ถือ หุ้นประจำ า ปี 	 2562 	 ของบริ ษัท 	 บิสซิ เนสอะไลเม้น ท์ 	 จำ า กัด 	 (มหาชน)	 
(“บริษัทฯ”)	ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี	18	เมษายน	2562		เวลา	14:00	น.	ณ	ห้อง	CROWNE	1-3	ชั้น	21	โรงแรมคราวน์พลาซา่	952	
ถนนพระรามท่ี	4	แขวงสุริยวงศ์	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร	
	 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้ารว่มประชุม	ท้ังท่ีมาด้วยตนเองและท่ีมอบฉันทะ	ดังต่อไปนี้ 

•	 ผู้ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง		 	 จำานวน		43		ราย	รวมจำานวนหุ้นได้		278,686,507	หุ้น	
•	 ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะเข้ารว่มประชุม		จำานวน		38		ราย	รวมจำานวนหุ้นได้				11,255,510	หุ้น

	 รวมจำานวนผู้เข้าประชุมท้ังสิ้น		 จำานวน		81		ราย	รวมจำานวนหุ้นได้		289,942,017	หุ้น	
	 คิดเป็นร้อยละ	72.4855	ของจำานวนหุ้นท่ีจำาหนา่ยได้ท้ังหมด	ครบเป็นองค์ประชุม	
นายวุฒิพงษ์	โมฬีชาติ	ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม		นางสาวศรีสุนันท์	อนุจรพันธ์ุ	เลขานุการบริษัท	เป็นผู้บันทึกรายงาน
การประชุม

1.	 คณะกรรมการบริษัทจำานวน	7	คน	มาเข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น	7	คน	คิดเป็นสัดส่วน	100%	ของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม	โดยมี 
รายชื่อดังนี้

1.	 นายวุฒิพงษ์	โมฬีชาติ	 	 ประธานกรรมการ	
	 	 	 	 	 	 	 กรรมการอิสระ
2.	 นายสมพงษ์	ชื่นกิติญานนท์	 	 กรรมการบริษัท
	 	 	 	 	 	 	 ประธานกรรมการบริหาร
	 	 	 	 	 	 	 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
	 	 	 	 	 	 	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	 	 	 	 	 	 	 ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	 นายวรวิทย์	สีลภูสิทธิ์																														กรรมการบริษัท
	 	 	 	 	 	 	 กรรมการบริหาร
	 	 	 	 	 	 	 รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์
	 	 	 	 	 	 	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	 	 	 	 	 	 	 อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	 นายนพดล	สันธนะพานิช	 	 กรรมการบริษัท
	 	 	 	 	 	 	 กรรมการบริหาร
	 	 	 	 	 	 	 อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	 นางสาวศรีรัตน์	ชูโชติถาวร	 	 กรรมการอิสระ
	 	 	 	 	 	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 	 	 	 	 	 	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6.	 นายวิภูธา	ตระกูลฮุน	 	 	 กรรมการอิสระ
	 	 	 	 	 	 	 กรรมการตรวจสอบ
	 	 	 	 	 	 	 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7.	 นายธนวัฒน์	เลิศวัฒนารักษ์	 	 กรรมการอิสระ
	 	 	 	 	 	 	 กรรมการตรวจสอบ
	 	 	 	 	 	 	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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กรรมการบริหารท่ีเข้ารว่มประชุม	
นางสาวสุกัลยา	คำานวน	 	 	 กรรมการบริหาร	และ	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี	

ผู้สอบบัญชี	
นายพิศิษฐ์	ชีวะเรืองโรจน์	 	 	 ผู้สอบบัญชี	บริษัท	เอ็ม	อาร์	แอนด์	แอสโซซิเอท	จำากัด
นางสาวกรทิพย์	วาณิชวิเศษกุล	 	 ผู้สอบบัญชี	บริษัท	เอ็ม	อาร์	แอนด์	แอสโซซิเอท	จำากัด

ท่ีปรึกษากฎหมาย	
นายเดชา	กันเนื่อง	 	 	 ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย/

	 	 	 	 	 	 ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง	(Inspector)
	 ซึ่งจะเป็นผู้ให้ข้อมูลทางด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประชุม	และเป็น	Inspector	ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน	และดูแล
ให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปรง่ใส	ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการบริษัท
	 นางสาวศรีสุนันท์	อนุจรพันธ์ุ	 	 เลขานุการบริษัท

การจัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในคร้ังนี	้เป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท	ท่ีประชุมเม่ือวันท่ี	21	กุมภาพันธ์	2562	เพื่อพจิารณา
ตามระเบยีบวาระต่าง	ๆ	ตามท่ีระบุในหนังสือเชญิประชุม	โดยกำาหนดวันกำาหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมสีทิธิเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ในวันศุกร์ท่ี	8	มีนาคม	2562	ซึ่งมีจำานวนผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้ารว่มประชุมท้ังสิ้น	2,143	คน	

เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน	บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุม	
และเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า	โดยแจ้งหลักเกณฑ์และเง่ือนไขวิธีการเสนอเรื่อง	การกำาหนด
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ	รวมท้ังแบบฟอร์มและช่องทางในการเสนอ	ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท	ระหว่างวันท่ี	9	พฤศจิกายน	
2561	–	28	ธันวาคม	2561	และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 
เมื่อครบกำาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว	ปรากฏว่าไมม่ีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการ

 บริษัทฯ	ได้ใช้ระบบการลงทะเบียนและการนับคะแนนด้วยบาร์โค้ด	เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น	โดยท่านผู้ถือหุ้น
ท่ีลงทะเบียนแล้ว	จะได้รับบัตรสำาหรับลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ	จากเจ้าหน้าท่ี	ณ	จุดลงทะเบียน	ในลักษณะกระดาษปรุ	แบง่เป็น
แต่ละวาระ	และในวาระท่ี	6	จะเป็นวาระเพ่ือพิจารณาการแต่งต้ังกรรมการท่ีพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ	เป็นการลงคะแนนแยกเพื่อ
แต่งต้ังกรรมการแยกเป็นรายบุคคล	และจะขอเก็บบัตรลงคะแนนท้ังหมด	เพื่อให้การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ	มีความโปร่งใส	
และสะดวกในการลงคะแนนเสียง	ในบัตรลงคะแนนเสียง	จะระบุชื่อผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ	ในบัตรลงคะแนนเสียง	และจำานวนหุ้น
ท่ีมีสิทธิในการลงคะแนนเสียง	โดย	1	หุ้น	เท่ากับ	1	เสียง
	 ผูร้บัมอบฉันทะ	ตามการมอบฉนัทะ	แบบ	ข	.	จะไมไ่ด้รบับตัรลงคะแนน	ในกรณีท่ี	ผูถื้อหุน้ได้ออกเสยีงลงมติมาเรยีบรอ้ยแล้ว	
เจ้าหน้าท่ีจะลงคะแนนเสียงตามประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น	ๆ	
	 สำาหรับมติของท่ีประชุมในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้	ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน	ยกเว้น
 วาระท่ี 7	 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจำานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	 
และมีสิทธิออกเสียง

2.	 เพื่อความเข้าใจตรงกันในการลงมติในแต่ละระเบียบวาระของการประชุม	เลขานุการบริษัทได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อ 
ท่ีประชุมเพื่อทราบ		ดังนี้

 วิธีการใช้บัตรลงคะแนน	คือ	ในแต่ละวาระ	เม่ือท่านประธานได้กล่าวถึงวาระใด	และท่านได้แจ้งร้องขอมติท่ีประชุม	ผู้ถือหุ้น
สามารถทำาเครื่องหมาย	(X	หรือ	 )	การลงคะแนนเสียงของท่านในวาระนั้น	ๆ	ได้เพียง	1	ชอ่งคะแนนเสียง	พร้อมลงชื่อ	และหยอ่นใน
กล่องท่ีเจ้าหน้าท่ีจะเดินเก็บบัตรลงคะแนน	(บัตรลงคะแนนท่ีทำาเครื่องหมายมากกว่า	1	ช่องถือว่าเป็นบัตรเสีย)	ท้ังนี้จำานวนผู้ถือหุ้น 
ในแต่ละวาระอาจจะไมเ่ท่ากัน	เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้ารว่มประชุมเพิม่เติม
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ท้ังนี้เพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการนบัคะแนน	บรษัิทจะเรยีกเก็บเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีได้ลงคะแนนในกรณท่ีีไมเ่หน็ด้วย	หรอืงดออกเสยีง	
โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบัตรลงคะแนน	ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระ	จะแสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบทาง
หน้าจอ		และเมื่อเลิกประชุม	ขอให้ทุกท่านสง่บัตรลงคะแนนท่ีเหลืออยูใ่ห้กับเจ้าหน้าท่ีด้วย	
3.	 วิธีการนับคะแนน

3.1	 กรณีท่ีไมม่ีผู้ถือหุ้นคัดค้าน	หรือมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน	ให้ถือว่าท่ีประชุมเห็นด้วย
3.2	 ระเบียบวาระตามหนังสือมอบฉันทะท่ีออกเสียงแล้ว	จะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ	ไม่ว่าผู้รับมอบฉันทะ

จะอยูห่รือไมอ่ยูใ่นห้องประชุมก็ตาม
3.3	 ระเบียบวาระตามหนังสือมอบฉันทะใด	ๆ	ท่ียังไม่ได้ออกเสียง	ให้ถือว่าออกเสียงเห็นด้วย	ไม่ว่าผู้รับมอบฉันทะจะอยู่

หรือไมอ่ยูใ่นห้องประชุมก็ตาม	เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแสดงความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน
3.4	 ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนแล้ว	แต่ยังไมไ่ด้ออกเสียงลงคะแนน	ถ้าไมอ่ยูใ่นห้องประชุมให้ถือว่าออกเสียงเห็นด้วย

แต่ละวาระเมื่อปิดรับบัตรลงคะแนนแล้ว	บัตรท่ีมาถึงเจ้าหน้าท่ีนับคะแนนภายหลังจากนั้น	จะถือว่าเป็นบัตรท่ีเห็นด้วย

4.	 ในทุกระเบียบวาระ	ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น	หรือเสนอคำาถาม	ขอให้ยกมือ	และเมื่อประธานฯ	
อนุญาตแล้ว	ขอใหแ้จ้ง	ชื่อ	–	นามสกุล	ต่อท่ีประชุมด้วยว่า	เป็นผู้ถือหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะชื่อใด	เพื่อประโยชนใ์นบนัทึกในรายงาน
การประชุม	และขอความรว่มมือให้เสนอความคิดเห็นหรือคำาถามหรือตรงกับระเบียบวาระเท่านั้น	หากจะเสนอหรือถามเรื่องอ่ืน	
ขอให้เสนอหรือถามในระเบียบวาระสุดท้าย

5.	 ในการเสนอความเหน็หรอืคำาถาม	ขอใหเ้สนอโดยตรงประเด็นและกระชบั	เพื่อใหก้ารประชุมมปีระสทิธภิาพ	และไมเ่สยีเวลาการ
ประชุมของสว่นรวม	โดยบริษัทฯ	ขอสงวนสิทธิในการดำาเนินการท่ีเหมาะสมและสมควรแก่เวลา

 หมายเหต	ุเมื่อเลิกประชุม	ขอให้ทุกท่านสง่บตัรลงคะแนนท่ีเหลืออยูใ่หกั้บเจ้าหนา้ท่ีด้วย	เพ่ือใชอ้้างอิงประกอบการตรวจสอบคะแนน
	 ประธานฯ		เริม่การประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที	่1		 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจำาปี	2561
	 ประธานฯ	ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2561	ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 
18	เมษายน	2561	ปรากฏตามสำาเนารายงานการประชุมท่ีได้จัดสง่ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว	
	 ประธานฯ	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
	 ไมม่ผีูถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเหน็	ประธานฯ	จึงขอใหท่ี้ประชุมพจิารณาลงมติ	โดยวาระนีจ้ะต้องลงคะแนนเสยีง 
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ		ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว	จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2561	ตามท่ีเสนอ
	 	 เห็นด้วย			 289,952,717	 เสียง	 	 คิดเป็นร้อยละ	 100.0000
	 	 ไมเ่ห็นด้วย			 	 					-	 เสียง	 	 คิดเป็นร้อยละ	 0.0000
	 	 งดออกเสียง			 	 					-	 เสียง	 	 คิดเป็นร้อยละ	 0.0000
	 	 บัตรเสีย	 	 	 					-	 เสียง	 	 คิดเป็นร้อยละ	 0.0000

วาระที	่2		 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการทีแ่สดงถึงผลการดำาเนินงานของบรษัิทในรอบปีทีผ่า่นมา 
	 ประธานฯ	ได้เชิญนายสมพงษ์	ชื่นกิติญานนท์	กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	ให้รายงานต่อท่ีประชุม
เพื่อรับทราบถึงผลการดำาเนินงานประจำาปี	2561	ของบริษัทฯ	ซึ่งรายได้หลักของธุรกิจ	มาจากการขายเครื่องมือทางการแพทย์โดย
เฉพาะเคร่ืองมอืฉายรังสีท่ีใชร้กัษาโรคมะเรง็	โดยมีรายละเอียดดังนี	้บรษัิทมีรายได้รวม	เป็นเงิน	665.32	ล้านบาท	เพิม่ข้ึนจากปี	2560	
ร้อยละ	6.72	กำาไรสุทธิรวมหลังภาษีเป็นเงิน	84.74	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2560	ร้อยละ	105.95	โดยท่ีแบ่งเป็นรายได้จากการขาย	
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464.73	ล้านบาท	รายได้จากการบริการ	129.85	รายได้จากการก่อสร้าง	63.94	ล้านบาท	โดยถือว่าสัดส่วนโครงสร้างรายได้เพิ่มเติม
คิดเป็นร้อยละ	6.81	ในสว่นของกำาไรขั้นต้นในปี	2561	บริษัทฯ	มีกำาไรขั้นต้น	157.41	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	23.90	เพิม่ขึ้น	จากปี	
2560	คิดเป็นรอ้ยละ	83.73	อัตรากำาไรจากการดำาเนนิงานปี	2561	ของบรษัิทฯ	เท่ากับ	14.48%	อัตรากำาไรสทุธ	ิ(Net	profit	margin)	
ปี	2561	ของบรษัิทฯ	เท่ากับ	12.13%	อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(ROE)	ปี	2561	ของบรษัิทฯ	เท่ากับ	15.00%	อัตราหนีส้นิต่อสว่นของ
ผู้ถือหุ้น	(D/E	Ratio)	ปี	2561	เท่ากับ	0.56	
	 นายสมพงษ์	ชื่นกิติญานนท์	ได้กล่าวเสริมว่า	บริษัทฯ	ยึดม่ันในแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่า	“กรรมการ	ผู้บริหาร	
และพนักงาน	ต้องไม่เรียกร้อง	รับเงิน	ผลประโยชน์	หรือสิ่งของท่ีไม่สมควร	ไม่ทุจริตหรือเกินปกติวิสัยจากผู้เก่ียวข้องในกิจการของ
บริษัท	รวมถึงไมเ่รียกร้อง	ไมร่ับเงิน	ผลประโยชน์	หรือสิง่ของจากบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีรว่มทำาธุรกิจด้วย	ไมว่่าจะเป็นการดำาเนินการ
โดยตรงหรือโดยอ้อม”
สำาหรับกิจกรรมในปีท่ีผา่นมา	สรุปเป็นภาพโดยรวมให้กับท่ีประชุมทราบโดยสังเขป	ดังนี้ 
-	 มกราคม	2561		 งานประชุมสมาคมฟิสิกส์การแพทย์	โรงแรมมณเฑียร	ถนนสุรวงศ์
-	 มกราคม	2561		 งานประชุมสมาคมรังสีเทคนิค	จังหวัดเชียงใหม่
-	 มีนาคม	2561		 งานประชุมประจำาปีของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแหง่ประเทศไทย	จังหวัดระยอง
-	 กรกฎาคม	2561		 งาน	mai	FORUM	2018	ครั้งท่ี	5	Convention	Centre	Centara	Grand	at	Central	World
-	 ตุลาคม	2561		 งานแถลงขา่วสัปดาห์มะเร็งเต้านม	รว่มกับโรงพยาบาลกรุงเทพ
-	 ตุลาคม	2561		 งานแถลงขา่วสรุปผลการดำาเนินงานโครงการสานพลัง	พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง	13,000	ราย	รว่มกับ	maiA
-	 พฤศจิกายน	2561		 งานแถลงขา่วเปิดตัวบริการ	ภายใต้ชื่อ	“BIZGenes”	ตรวจพันธุกรรมคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็ง
	 นายสมพงษ์	ชื่นกิติญานนท์	ได้อัพเดทความคืบหน้างานก่อสร้างโรงพยาบาลเฉพาะทางให้ท่ีประชุมทราบว่า	ปัจจุบัน
ได้ดำาเนินการไปแล้วกว่า	80%	ซึ่งถือว่ายังอยูใ่นแผนการดำาเนินการท่ีคาดว่าจะสามารถเปิดดำาเนินการได้ภายในปี	2562	นี้ 
	 ประธานฯ	เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ซักถามและแสดงความคิดเหน็	มผู้ีถือหุน้ได้ยกมอืสอบถามและกรรมการได้ตอบข้อซกั
ถาม	สรุปความโดยสังเขป	ดังนี้

	 นายสุวิทย	์	พจนโสภณากลุ	ผูถื้อหุน้มาด้วยตนเอง	สอบถามใจความโดยสรุปว่า	รายได้จากการขายในปี	2561	เท่ากับ	464	
ล้านบาท	ในปี	2560	เท่ากับ	367	ล้านบาท	กำาไรขัน้ต้นแยกตามประเภทงาน	ในปี	2561	เท่ากับ	129	ล้านบาท	ในขณะท่ีปี	2560	เท่ากับ	42	
ล้านบาท	และเทียบเป็น	%Gross	Margin	เท่ากับ	27%	ในปี	2561	และ	ปี	2560	เท่ากับ	11%	ซึง่เป็นตัวเลขท่ีค่อนขา้งแตกต่างของ	2	ปีนี ้
เพราะเหตใุดจึงมคีวามแตกต่างกันเป็นอยา่งมาก	เป็นความแตกต่างกันท่ีตัวสนิค้าท่ีจำาหนา่ยหรือไม	่ท่ีจะทำาใหตั้ว	Gross	Margin	ไมเ่ท่ากัน	
	 นายสมพงษ์	ชื่นกิติญานนท์	ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า	ในการขายสินค้าบางรายการของบริ
ษัทฯ	จะมกีารแขง่ขนัท่ีสูง	แต่โดยหลักการบรษัิทฯ	พยายามท่ีจะดำารงไว้ซึ่งอัตราสว่นกำาไรขั้นต้น	(gross	profit	margin)	ตามนโยบาย
ท่ีต้ังไว้	แต่เน่ืองจากว่าอาจจะมีผลจากการบริหารงานต่าง	ๆ	เช่น	การประมาณการในเร่ืองของอัตราแลกเปล่ียน	ซึ่งส่งผลให้มีความ
แตกต่างในตอนท่ีจ่ายจริง	จึงทำาให้บริษัทฯ	ได้รับผลประโยชน์จากสว่นนี้บ้าง	และอีกประเด็นท่ีสำาคัญ	คือ	ในปี	2560	การแขง่ขันค่อน
ขา้งรุนแรง	และเป็นกลุ่มลูกค้าใหม	่ซ่ึงบรษัิทฯ	ต้องยินยอมเพ่ือใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มลกูค้า	และเพื่อใหบ้รษัิทฯ	สามารถเขา้ไปต่อยอด
ในการจำาหนา่ยเครื่องต่อ	ๆ	ไปได้ในอนาคต	
	 นายสวิุทย	์	พจนโสภณากุล	ผูถื้อหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามเพิม่เติมใจความโดยสรุปว่า	ท้ังนีบ้รษัิทฯ	คาดการณว่์า	ในปี	
2562	และ	2563	สถานการณ์จะเป็นเหมือนกับปี	2560	หรือไม	่
	 นายสมพงษ์	ชื่นกิติญานนท์	ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า	บริษัทฯ	พยายามท่ีจะดำารงไว้ซ่ึง
อัตราสว่นกำาไรข้ันต้น	(gross	profit	margin)	ให้เป็นตามนโยบายท่ีต้ังไว้	ให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะทำาได้	และจะใช้ความพยายามเต็มท่ี	และ
จากศักยภาพในปัจจุบัน	ก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถรักษา	gross	profit	margin	ไว้ได้	
	 หลังจากท่ีคณะกรรมการได้ตอบคำาถามผู้ถือหุ้นแล้ว	ประธานฯ	จึงแจ้งให้ท่ีประชุมรบัทราบผลการดำาเนินงานของบริษัท
ในรอบปีท่ีผา่นมาของบริษัทฯ	วาระนี้เป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ	ไมม่ีการลงคะแนนเสียง

มติ	ท่ีประชุมรับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	ในรอบปีท่ีผา่นมา	ประจำาปี	2561	ตามท่ีรายงาน
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วาระที	่3		 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชี	2561	สิ้นสุด	ณ	วันที่ 	31	ธันวาคม	2561	ที่ผ่านการตรวจสอบจาก 
	 ผู้สอบบัญชีแล้ว
	 ประธานฯ	ได้แจ้งใหท่ี้ประชุมพจิารณาอนมัุติงบการเงินรอบปีบญัช	ี2561	สิน้สดุ	ณ	วันท่ี	31	ธนัวาคม	2561	ท่ีผา่นการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว	โดยมีรายละเอียดตามสำาเนางบการเงินท่ีบริษัทฯ	ได้จัดสง่ให้พิจารณา	รายละเอียดตามเอกสารแนบ	2	
ในรายงานประจำาปี	
	 ประธานฯ	ได้เชิญนายวรวิทย์	สีลภูสิทธิ์	กรรมการบริษัทและรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงินและทรัพยากร
มนุษย์	รายงานเก่ียวกับงบการเงินประจำาปี	2561	สิ้นสุด	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2561	ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ	โดยมีราย
ละเอียดดังนี้ 
	 นายวรวิทย	์สลีภสูทิธิ	์ได้รายงานขอ้มลูทางการเงินตามงบการเงินรวมประจำาปี	2561	สิน้สดุ	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2561	
(นำาเสนอผ่านทาง	Presentation	ในห้องประชุม)	ดังน้ี งบแสดงฐานะการเงิน	:	บริษัทฯ	มีสินทรัพย์รวม	943.42	ล้านบาท	มีหนี้สิน
รวม	313.74	ล้านบาท	เป็นสว่นของผูถื้อหุน้	629.68	ล้านบาท	งบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็	:	รายได้จากการขาย	464.73	ล้านบาท	มรีาย
ได้จากการให้บริการ	129.85	ล้านบาท	รายได้จากการก่อสร้าง	63.94	ล้านบาท	รายได้อ่ืน	6.17	ล้านบาท	รวมรายได้ท้ังหมด		664.69	
ล้านบาท	มีต้นทุนขาย	335.82	ล้านบาท	ต้นทุนบริการ		107.20	ล้านบาท	ต้นทุนก่อสร้าง	58.09	ล้านบาท	มีค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร	63.05		ล้านบาท	มีผลกำาไรสุทธิสำาหรับงบการเงินประจำาปี	2561	สิ้นสุด	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2561	เท่ากับ	78.95	ล้านบาท	
งบกระแสเงินสด	:	เงินสดและรายงานเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันต้นปี	366.37	ล้านบาท	เงินสดและรายงานเทียบเท่าเงินสด	ลดลงสุทธิ	
247.09	ล้านบาท	เงินสดและรายงานเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันสิ้นปี	119.28	ล้านบาท	
	 นางสาวศรีรัตน์	ชูโชติถาวร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	กล่าวรายงานต่อท่ีประชุมว่า	จากการท่ีได้ประชุมหารือ
กับผู้สอบบญัช	ีและมกีารประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบไมพ่บรายการใดที่มีประเด็นข้อสงสยั	เก่ียวกับงบการเงิน	ซึ่งท้ังหมดเป็น
ไปตามหลักมาตราฐานการรายงานทางการเงิน	จึงเห็นควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นอนมัุติงบการเงิน	ประจำาปี	2561	สิน้สดุ		ณ		31	ธนัวาคม	
2561	ซึ่งผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว	
	 ประธานฯ	เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ซักถามและแสดงความคิดเหน็	มผู้ีถือหุน้ได้ยกมอืสอบถามและกรรมการได้ตอบขอ้ซกั
ถาม	สรุปความโดยสังเขป	ดังนี้

	 นายสุวิทย์		พจนโสภณากุล	ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามใจความโดยสรุปว่า	อ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินท่ีสำาคัญ
หน้า	100	และ	งบการเงินในรายงานประจำาปี	2561	หน้า	134	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	ปี	2559	เท่ากับ	38	ล้านบาท	ปี	2560	
เท่ากับ	39	ล้านบาท	และปีล่าสุด	2561	เท่ากับ	63	ล้านบาท	ซึ่งตัวเลขค่อนข้างเพิม่ขึ้นสูงมาก	ขอทราบสาเหตุของค่าใช้จ่ายท่ีเพิม่ขึ้น
นี้เพราะเหตุใด	
	 นายวรวิทย์	สีลภูสิทธิ์	รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์	ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า	gross	
profit	ท่ีเพิม่ขึ้น	สว่นหนึ่งเกิดจากการปรับโครงสร้างในการบริหาร	ทำาให้โครงการท่ีสง่มอบให้กับลูกค้ามีกำาไรท่ีสูงขึ้น	เป็นการ	trade	
off	กับ	marginal	ท่ีสูงขึ้น	เนื่องจากบริษัทฯ	มีการลงทุนในสว่นของคนเพิม่ขึ้น	ทำาให้	gross	profit	เพิม่ขึ้น	
	 หลังจากท่ีคณะกรรมการได้ตอบคำาถามผู้ถือหุ้นแล้ว	ประธานฯ	จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ	โดยวาระนี้จะต้องลง
คะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว	จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชี	2561	สิ้นสุด	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2561	ท่ีผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วตามท่ีเสนอ
	 	 เห็นด้วย			 289,952,717	 เสียง	 	 คิดเป็นร้อยละ	 100.0000
	 	 ไมเ่ห็นด้วย			 	 					-	 เสียง	 	 คิดเป็นร้อยละ	 0.0000
	 	 งดออกเสียง			 	 					-	 เสียง	 	 คิดเป็นร้อยละ	 0.0000
	 	 บัตรเสีย	 	 	 					-	 เสียง	 	 คิดเป็นร้อยละ	 0.0000

เอกสารแนบ	1
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วาระที	่4		 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรสทุธิเป็นทนุสำารองตามกฎหมาย 
	 ประธานฯ	ได้รายงานต่อท่ีประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรสุทธิเป็นทุนสำารองตามกฎหมาย	
ดังนี้	ตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	มาตรา	115	กำาหนดใหบ้รษัิทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำาไรเท่านั้น	และมาตรา	
116	กำาหนดให้บริษัทฯ	ต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของกำาไรสุทธิประจำาปี	จนกว่า
ทนุสำารองจะมจีำานวนไมน่อ้ยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบยีน	บริษัทได้จัดสรรกำาไรสทุธปิระจำาปี	2561	เป็นทนุสำารองตามกฎหมาย
จำานวนเงิน	3,505,298	บาท	คิดเป็นอัตราร้อยละ	4.14	ของกำาไรสุทธิสำาหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2561	รวมเป็นเงินทุนสำารอง
ตามกฎหมายท้ังสิ้น	20,000,000	บาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	10.00	ของทุนจดทะเบียนบริษัท	
	 ประธานฯ	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น	
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น	ประธานฯ	จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ	โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	

มติ		ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว	จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำาไรสุทธิเป็นทุนสำารองตามกฎหมายตามท่ีเสนอ
	 	 เห็นด้วย			 289,952,717	 เสียง	 	 คิดเป็นร้อยละ	 100.0000
	 	 ไมเ่ห็นด้วย			 	 					-	 เสียง	 	 คิดเป็นร้อยละ	 0.0000
	 	 งดออกเสียง			 	 					-	 เสียง	 	 คิดเป็นร้อยละ	 0.0000
	 	 บัตรเสีย	 	 	 					-	 เสียง	 	 คิดเป็นร้อยละ	 0.0000

วาระที	่5		 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น	สำาหรบัผลการดำาเนินงานสิ้นสุด	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2561	พรอ้ม 
	 กำาหนดวันกำาหนดรายชื่อผูถื้อหุน้เพื่อสทิธิรบัเงินปันผล
	 ประธานฯ	ได้เชิญนายวรวิทย์	สีลภูสิทธิ์	รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์	ให้รายงานต่อ
ท่ีประชุม	ดังนี้	บริษัทฯ	มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไมต่่ำากว่าร้อยละ	40		ของกำาไรสุทธิหลังจากหักเงินสำารองต่าง	
ๆ	ทุกประเภทตามท่ีได้กำาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย	หากไม่มีเหตุจำาเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผลน้ันไม่มีผลกระ
ทบต่อการดำาเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนัยสำาคัญ
สำาหรบัรอบระยะเวลาบญัช	ีสิน้สดุวันท่ี	31	ธนัวาคม	2561	บรษัิทมีกำาไรสทุธหิลังภาษี	เป็นเงิน	84.74	ล้านบาท	จึงเสนอท่ีประชุมคณะ
กรรมการพิจารณาจ่ายเงินปันผล	ดังนี้

	 จากผลประกอบการรอบปีบญัชีสิน้สุดวันท่ี	31	ธนัวาคม	2561	จึงเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัจ่ายเงินปันผล	ในอัตรา
หุ้นละ		0.16	บาท	(ราคาพาร์	0.50	บาท)	รวมเป็นเงินท้ังสิ้น	64	ล้านบาท	คิดเป็นอัตราร้อยละ	78.79	ของกำาไรสุทธิประจำาปี	2561	
หลังหักสำารองตามกฎหมาย	ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท	(ไมต่่ำากว่าร้อยละ	40	ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีและ
สำารองตามกฎหมาย)	โดยกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล	(Record	Date)	ในวันศุกร์ท่ี	26	เมษายน	2562	และกำาหนด
จ่ายปันผลในวันพฤหัสบดีท่ี	9	พฤษภาคม	2562	
	 ประธานฯ	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น	
	 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น	ประธานฯ	จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ	โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนน
เสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	

มติ		ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว	จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น	ในอัตราหุ้นละ	0.16	บาท	โดยกำาหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล	(Record	Date)	ในวันศุกร์ท่ี	26	เมษายน	2562	และกำาหนดจ่ายปันผลในวันพฤหัสบดีท่ี	9	พฤษภาคม	
2562		ตามท่ีเสนอ
	 	 เห็นด้วย			 289,952,717	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 100.0000
	 	 ไมเ่ห็นด้วย			 	 					-	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 0.0000
	 	 งดออกเสียง			 	 					-	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 0.0000
	 	 บัตรเสีย	 	 	 					-	 เสียง	 คิดเป็นร้อยละ	 0.0000

เอกสารแนบ	1
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วาระที	่6		 พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากตำาแหน่งตามวาระ
	 ประธานฯ	ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า	ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.2535		และตามข้อบังคับของ
บริษัท	ข้อ	20	กำาหนดว่าในการประชุมสามัญประจำาปีทุกคร้ัง	กรรมการต้องออกจากตำาแหน่งจำานวนหนึ่งในสาม	(1/3)	ของจำานวน
กรรมการในขณะน้ัน	ถ้าจำานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม	
(1/3)	ซึ่งปีนี้เป็นปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำากัด	การออกจากตำาแหน่งโดยการให้จับสลากกัน	กรรมการท่ี
ต้องออกจากตำาแหน่งกรรมการของบริษัทตามข้อบังคับบริษัท	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ	และเสนอ
ชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ	ตามกระบวนการสรรหาฯ	เป็นการล่วงหน้า	นับต้ังแต่วันท่ี 
9	พฤศจิกายน	2561	ถึงวันท่ี	28	ธันวาคม	2561	ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ	กำาหนด	เมื่อครบกำาหนดระยะเวลาดังกล่าว	ปรากฎผลคือ	ไมม่ี
ผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใด	เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท	ดังนั้นกรรมการท่ีเสนอเพ่ือพิจารณาเลือกต้ังเป็น
กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตำาแหนง่ตามวาระ	มีดังนี้ 
	 1.	 นายวิภูธา	ตระกูลฮุน	 		 กรรมการอิสระ
	 2.	 นายธนวัฒน์	เลิศวัฒนารักษ์			 กรรมการอิสระ
	 3.	 นายนพดล	สันธนะพานิช	 	 กรรมการบริษัท
กรรมการท่ีพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ	ได้เดินออกจากห้องประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม	และ/หรือลงคะแนนได้อย่างเป็น
อิสระ	
	 โดยประธานฯ	ได้รายงานต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	ได้พจิารณาถึงความเหมาะสม
ท่ีจะเป็นประโยชนแ์ก่การดำาเนนิงานของบรษัิท	ตามหลักเกณฑ์และวิธกีารสรรหา	และคำานงึถึงคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายบรษัิทมหาชน
จำากัด	พ.ศ.	2535	ประกาศของคณะกรรมการกำากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์	และประกาศของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย
ท่ีเก่ียวขอ้งกำาหนด	ตลอดจนเป็นผูมี้ความรูค้วามสามารถ	เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบรษัิท	ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรบัผดิชอบ	
มีความระมัดระวัง	และซ่ือสัตย์สุจริต	จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากล่ันกรองและนำาเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ัง
กรรมการท้ัง	3	ท่าน	กลับเข้าดำารงตำาแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทและตำาแหนง่อ่ืน	ๆ	ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง	(รายละเอียดประวัติของ
กรรมการท้ัง	3	ท่าน	ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลำาดับท่ี	3)
	 ประธานฯ	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น	
	 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น	ประธานฯ	จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ	โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนน
เสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

 มติ		ท่ีประชุมได้พจิารณาแล้ว	จึงมมีติด้วยเสยีงขา้งมากอนุมัติการแต่งต้ังนายวิภธูา	ตระกลูฮุน	นายธนวัฒน์	เลิศวัฒนา
รักษ์		และนายนพดล	สันธนะพานิช	ซึ่งเป็นกรรมการท่ีต้องออกตามวาระกลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ	กรรมการบริษัท	อีก
วาระหนึ่ง	เป็นรายบุคคล	โดยมีคะแนนเสียง	ดังนี้

	 	 6.1	นายวิภูธา	ตระกูลฮุน
	 	 เห็นด้วย			 289,957,717	 เสียง	 	 คิดเป็นร้อยละ	 99.9983
	 	 ไมเ่ห็นด้วย			 	 						-	 เสียง	 	 คิดเป็นร้อยละ	 0.0000
	 	 งดออกเสียง			 												5,000	 เสียง	 	 คิดเป็นร้อยละ	 0.0017
	 	 บัตรเสีย	 	 	 						-	 เสียง	 	 คิดเป็นร้อยละ	 0.0000

 6.2	นายธนวัฒน์	เลิศวัฒนารักษ์		
	 	 เห็นด้วย			 289,957,717	 เสียง	 	 คิดเป็นร้อยละ	 99.9983
	 	 ไมเ่ห็นด้วย			 	 						-	 เสียง	 	 คิดเป็นร้อยละ	 0.0000
	 	 งดออกเสียง			 												5,000	 เสียง	 	 คิดเป็นร้อยละ	 0.0017
	 	 บัตรเสีย	 	 	 						-	 เสียง	 	 คิดเป็นร้อยละ	 0.0000
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 6.3	นายนพดล	สันธนะพานิช
	 	 เห็นด้วย			 289,957,717	 เสียง	 	 คิดเป็นร้อยละ	 99.9983
	 	 ไมเ่ห็นด้วย			 	 						-	 เสียง	 	 คิดเป็นร้อยละ	 0.0000
	 	 งดออกเสียง			 												5,000	 เสียง	 	 คิดเป็นร้อยละ	 0.0017
	 	 บัตรเสีย	 	 	 						-	 เสียง	 	 คิดเป็นร้อยละ	 0.0000

ภายหลังจากแจ้งมติท่ีประชุมเรียบร้อยแล้ว	ได้เชิญกรรมการท้ัง	3	ท่านกลับเข้าห้องประชุม	เพื่อพิจารณาวาระประชุมในลำาดับต่อไป
ตามเดิม	

วาระที	่7		 พิจารณาอนุมัติการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ	ประจำาปี	2562
	 ประธานฯ	ได้เชญิให้	นายวิภธูา	ตระกลูฮุน	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	รายงานต่อท่ีประชุมเพื่อ
พิจารณาอนุมัติการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ	ประจำาปี	2562	โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ได้นำาเสนอให้
คณะกรรมการ	โดยได้พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย	สำาหรบัปี	2562	โดยพิจารณาจากความรบัผดิชอบ	ความรู้	
ความสามารถและประสบการณข์องกรรมการ	รวมถึงพจิารณาจากแผนธุรกิจของบริษัท	และตามหลักเกณฑ์การพจิารณาค่าตอบแทน
ซึ่งประกอบด้วย	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบ้ียประชุม	และค่าตอบแทนอ่ืน	ๆ	ตามท่ีเห็นสมควร	โดยมีวงเงินรวมท้ังสิ้นไม่เกิน	2	ล้าน
บาท	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

  ค่าตอบแทนรายเดือน   
	 	 •		 ประธานกรรมการ		 	 	 	 	 20,000	บาท	ต่อเดือน
	 	 •	 กรรมการอิสระ	 	 	 	 	 15,000	บาท	ต่อเดือน
  ค่าเบีย้ประชุม	(ต่อครัง้ทีม่าเข้ารว่มประชุม) 
  คณะกรรมการบริษัท
	 	 •	 ประธานกรรมการ		 	 	 	 	 15,000	บาท	
	 	 •	 กรรมการบริษัท	 	 	 	 	 10,000	บาท
	 	 •	 กรรมการอิสระ	 	 	 	 	 10,000	บาท	
  คณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 •	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 	 	 	 15,000	บาท	
	 	 •	 กรรมการตรวจสอบ	 	 	 	 	 10,000	บาท	
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	 	 •	 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		 15,000	บาท	
	 	 •	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 	 10,000	บาท	

	 สิทธิประโยชน์อ่ืน		-	ไมม่ี		

	 ประธานฯ	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น	
	 ไมม่ผีูถื้อหุน้ซักถามและแสดงความคิดเหน็	ประธานฯ	จึงขอใหท่ี้ประชุมพจิารณาลงมติ	โดยวาระนีจ้ะต้องลงคะแนนเสยีง 
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไมน่้อยกว่า	2	ใน	3	ของจำานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ	ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว	จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงไมน่้อยกว่า	2	ใน	3	อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ	ประจำาปี	2562	ตามท่ีเสนอ
	 	 เห็นด้วย			 289,969,817	 เสียง	 	 คิดเป็นร้อยละ	 100.0000
	 	 ไมเ่ห็นด้วย			 	 						-	 เสียง	 	 คิดเป็นร้อยละ	 0.0000
	 	 งดออกเสียง			 	 						-	 เสียง	 	 คิดเป็นร้อยละ	 0.0000
	 	 บัตรเสีย	 	 	 						-	 เสียง	 	 คิดเป็นร้อยละ	 0.0000
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วาระที	่8		 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผูส้อบบญัช	ีและกำาหนดค่าสอบบญัช	ีสำาหรบัปี	2562 
	 ประธานฯ	ได้เชิญให้นางสาวศรีรัตน์	ชูโชติถาวร		ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้รายงานให้ท่ีประชุมทราบ
เก่ียวกับการพิจารณาในเรื่องค่าสอบบัญชีและคุณสมบัติในการตรวจสอบ	โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	บริษัท	เอ็ม	
อาร์	แอนด์	แอสโซซิเอท	จำากัด	เป็นสำานักงานสอบบัญชีท่ีมีประสบการณ์	เป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป	อีกท้ังค่าสอบบัญชีท่ีเสนอยัง
เป็นอัตราท่ีเหมาะสม	โดยค่าสอบบัญชีท่ีเพิม่ขึ้นเกิดจากการท่ีต้องจัดทำางบการเงินรวมเพิม่เติม	จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัท	
พิจารณาเพื่อขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	แต่งต้ังผู้สอบบัญชีบริษัท	เอ็ม	อาร์	แอนด์	แอสโซซิเอท	จำากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท	ประจำาปี	2562	โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำางบการเงินได้ทันตามกำาหนดระยะเวลา
	 รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท	เอ็ม	อาร์	แอนด์	แอสโซซิเอท	จำากัด	ซึ่งผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสำานักงาน	ก.ล.ต.	
สำาหรับปี	2562	ดังต่อไปนี้ 

ลำาดับ ชื่อ เลขท่ีใบอนุญาต จำานวนปีท่ีสอบบัญชีให้กับบริษัท

1 นายพิศิษฐ์	ชีวะเรืองโรจน์	หรือ 2803 3	ปี	(2558-2560)

2 นางสาวกรทิพย์	วาณิชวิเศษกุล	หรือ 6947 1	ปี	(2561)

3 นายเมธี	รัตนศรีเมธา	หรือ 3425 -

4 นายอัครเดช	เปล่ียนสกุล 5389 -

 และเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำาหนดค่าสอบบัญชีสำาหรับปี	2562	เป็นจำานวนเงินไม่เกิน	
1,750,000	บาท	(หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)		ท้ังนี้ไมร่วมค่าใช้จ่ายอ่ืน	ๆ	ตามท่ีได้จ่ายจริง	
	 แบง่เป็น
	 1.	ค่าสอบบัญชีประจำาปี	 	 	 	 	 800,000	บาท
	 2.	ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	 	 	 	 800,000	บาท
	 3.	ค่าสอบบัญชี	บริษัทยอ่ย	(บริษัท	แคนเซอร์อลิอันซ์	จำากัด)	 150,000	บาท

	 ค่าบริการอ่ืน	(non-audit	fee)		-	ไมม่ี	-	
 บรษัิท	เอ็ม	อาร์	แอนด์	แอสโซซิเอท	จำากัด	ยงัเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทยอ่ยของบริษัทด้วย	คือ	บรษัิท	แคนเซอรอ์ลิอันซ	์จำากัด
	 ท้ังนี้ 	บริษัท	 เอ็ม	อาร์	แอนด์	แอสโซซิเอท	จำากัด	และผู้สอบบัญชีท่ีเสนอแต่งต้ังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	 
ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ในลักษณะ 
ท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระ
	 ประธานฯ	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น	
 ไมม่ผีูถื้อหุน้ซักถามและแสดงความคิดเหน็	ประธานฯ	จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ	โดยวาระนีจ้ะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติ 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ	ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว	จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชี	สำาหรับปี	2562	
ตามท่ีเสนอ
	 	 เห็นด้วย			 289,970,817	 เสียง	 	 คิดเป็นร้อยละ	 100.0000
	 	 ไมเ่ห็นด้วย			 	 						-	 เสียง	 	 คิดเป็นร้อยละ	 0.0000
	 	 งดออกเสียง			 	 						-	 เสียง	 	 คิดเป็นร้อยละ	 0.0000
	 	 บัตรเสีย	 	 	 						-	 เสียง	 	 คิดเป็นร้อยละ	 0.0000

วาระที	่9		 พิจารณาเรื่องอ่ืน	ๆ	
	 ไมม่ีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอ่ืน	ๆ	เพื่อพิจารณา

	 อยา่งไรก็ตาม	มีผู้ถือหุ้นได้ยกมือสอบถามเพิม่เติม	ใจความโดยสรุปดังนี้
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	 นายธีรยุทธ		พืชธัญญากิจ	อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ	จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทุนไทย		สอบถามใจความ
โดยสรุปว่า	ปัจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี	และด้านการเงินอย่างมาก	บริษัทฯ	มีการกำาหนดกลยุทธ์เพ่ือรับมือกับ
การเปล่ียนแปลงอยา่งไร	และจากรายงานประจำาปี	2561	ท่ีระบุถึงขอ้มลูความต้องการเครื่องเรง่อนภุาคใหมใ่นประเทศไทยอีกจำานวน
ประมาณ	95	เครื่องน้ัน	กรณท่ีีอีก	5	ปีขา้งหน้าจำาหนา่ยหรอืในประเทศไทยมีเครื่องครบแล้ว	บรษัิทฯ	มีกลยุทธ์อะไรในการสร้างรายได้
ให้กับบริษัทฯ	รวมถึงแผนจะดำาเนินการอยา่งไร	
	 นายสมพงษ์	ชื่นกิติญานนท์	ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร	ชีแ้จงใจความโดยสรุปว่า	บรษัิทฯ	ต้องยอมรบัในการเปล่ียนแปลง
ท่ีจะเข้ามาตลอดท้ังในเรื่องเทคโนโลยีในการรกัษามะเร็งก็มีการเปล่ียนแปลง	ทางการแพทยก็์มีการเปล่ียนแปลง	ค่อนข้างเยอะเชน่กัน	
แต่อยา่งไรก็ตามโดยหลักแล้ว	มะเร็งมีการรักษาหลัก	ๆ	อยู	่3	วิธี	คือ	1)	การผา่ตัด	2)	การให้เคมีบำาบัด	(คีโม)	3)	การฉายรังสี	โดย	3	วิธี
การน้ียงัเป็นมาตราฐานการรักษาโรคมะเรง็	สว่นการรักษาด้วยวิธอ่ืีน	ยงัเป็นเพยีงทางเลือก	เชน่	การใชกั้ญชา	เป็นต้น	ในเรื่องของการ
เปล่ียนแปลงน้ันโดยปกติจะมแีนน่อน	แต่การเปล่ียนแปลงทางการแพทยจ์ะไมไ่ด้เกิดการเปล่ียนแปลงรวดเรว็ขนาดท่ีผูบ้รหิารจะรบัมือ
ไมทั่น	เพราะในทางการแพทย	์การท่ีจะนำาวิธกีารใดวิธีการหนึ่งมาใชกั้บบุคคล	หรอืชวิีตมนษุย	์จะต้องมกีารทดลอง	และดผูลและการ
ยอมรับผลในระยะยาวต้ังแต่	5	–	10	ปี	นั่นหมายความว่าเม่ือถึงเวลาน้ันจะต้องทราบแล้วว่า	แนวโน้มจะเปล่ียนแปลงไปอย่างไร	ซึ่ง
นั่นหมายความว่า	ผู้บริหารจะต้องมีการปรับเปล่ียน	เปล่ียนแปลงเพื่อรับมือต่อการเปล่ียนแปลงนั้น	แต่ในปัจจุบัน	3-5	ปี	การใช้รังสี
ในการรักษายังคงเป็นวิธีการท่ีได้ผล	และจะต้องทำาอยา่งไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากยิง่ขึ้น	จากท่ีเมื่อก่อนการรักษาด้วยวิธีการนี้	ใน
ประเทศไทยมีเพียง	30%	แต่ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น	50%	ซึ่งโดยปกติแล้วประเทศท่ีพัฒนาแล้ว	จะอยู่ระดับ	50-60%	ท่ีใช้วิธีนี้ในการ
รักษา
	 สำาหรับคำาถามท่ีสอบถามว่า	กรณีท่ีความต้องการเคร่ืองครบแล้ว	(อ้างอิงข้อมูล	ณ	ปัจจุบัน)	บริษัทฯ	จะดำาเนินการ
อยา่งไรน้ัน	ความเป็นจรงิแล้ว	ความต้องการเครื่องยงัคงเพิม่ขึ้นตลอดเวลา	เพราะจำานวนผูป่้วยมะเรง็ยงัคงเพ่ิมข้ึน	ไมว่่าจะสาเหตจุาก
สิง่แวดล้อมปัจจุบัน	หรือจากอายุผู้คนยืนยาวมากขึ้น	ดังนั้นจำานวนเครื่องปัจจุบันก็จะยังไมเ่พียงพอ	และเครื่องเก่าก็ต้องมีการเปล่ียน
ทดแทนตามอายุการใช้งาน	ซึ่งอาจจะมีจำานวนขึ้นลงบ้าง	ก็เพราะอาจจะมีปัจจัยด้านงบประมาณ	หรือด้านอ่ืน	ๆ	ด้วย	ซึ่งบริษัทฯ	ก็ไม่
ได้นิ่งนอนใจ	ยังคงมองหาโอกาสทางธุรกิจอ่ืน	ๆ	เช่นการก่อต้ังโรงพยาบาล	หรือเทคโนโลยีในการคัดกรองความเสี่ยงในการเกิดโรค
มะเร็ง	เป็นต้น	และก็ขอให้มั่นใจว่าการเปล่ียนแปลงทางการแพทย์จะใช้เวลาค่อนข้างนานและบริษัทฯ	ก็เตรียมความพร้อมในเร่ือง
ต่าง	ๆ	ตามท่ีกล่าวมาอยา่งต่อเนื่อง	
	 นายกิตติชยั		เอ้ือญาติอภิมติร	ผูถื้อหุน้มาด้วยตนเอง	สอบถามใจความโดยสรุปว่า	การจ่ายปันผลในปี	2559	มกีารจ่าย
ท่ีอัตรา	0.10	บาทต่อหุ้น	ปี	2560	มีการจ่ายท่ีอัตรา	0.08	บาทต่อหุ้น	และปี	2561	มีการจ่ายท่ีอัตรา	0.16	บาทต่อหุ้น	ในฐานะผู้ถือหุ้น
ก็คาดหวังว่าในปีต่อไป	จะมีการจ่ายท่ีอัตรา	0.32	บาทต่อหุ้น	คำาถามต่อมาคือ	ในการก่อสร้างโรงพยาบาลเฉพาะทางท่ีศรีราชา	เมื่อ
ก่อสร้างเสร็จแล้ว	ขอเสนอให้ผู้บริหารเชิญผู้ถือหุ้นท่ีมาในวันนี้	ไปรว่มเยี่ยมชมกิจการโรงพยาบาลด้วย
นายวุฒิพงษ์	โมฬีชาติ	ประธานกรรมการ	ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า	ในเรื่องการจ่ายปันผลในปีต่อ	ๆ	ไป	บริษัทฯ	จะรับไว้พิจารณา	
และสำาหรับข้อเสนอในการขอเยี่ยมชมโรงพยาบาลนั้น	จะรับไว้พิจารณาเชน่กัน	แต่ต้องเสนอประธานเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลด้วย	
เนื่องจากต้องคำานึงถึงความเป็นสว่นตัว	(privacy)	ของผู้ป่วยด้วย
	 นายสุวิทย์		พจนโสภณากุล	ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามใจความโดยสรุปว่า	

1)	 สืบเนื่องจากท่ีมีการก่อสร้างโรงพยาบาล	บริษัทฯ	รับรู้งบการเงินอย่างไร	เป็นแบบงบการเงินรวม	(consolidate)	
หรือว่ารับรู้เฉพาะผลกำาไรขาดทุน

2)	 ในช่วงแรกท่ีเริ่มเปิดดำาเนินการโรงพยาบาล	ลูกค้า	(ผู้ป่วย)	ยังมีจำานวนไม่มาก	บริษัทฯ	คำานวณขั้นต้นไว้อย่างไร
จึงจะครอบคลุมต้นทุน	(fix	cost)	ท่ีเกิดขึ้น	

3)	 เพราะเหตุใดจึงสร้างโรงพยาบาลท่ีอำาเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	
นายสมพงษ์	ชื่นกิติญานนท์	ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า	
1)	 บริษัทฯ	รับรู้รายได้จากบริษัทยอ่ยโดยจัดทำาเป็นงบการเงินรวม	(consolidate)
2)	 ข้อมลูการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ	จากขอ้มูลท่ีบรษัิทฯ	ประมาณการเอาไว้นั้น	จะครอบคลมุต้นทนุ	และ

มกีำาไรประมาณปีท่ี	4	ท้ังนีข้ึ้นอยูกั่บสถานการณต่์าง	ๆ	ด้วย	โรงพยาบาลนีจ้ะเปิดใหบ้ริการผูป่้วยใน	2	ชอ่งทาง	คือ	
1)	ผู้ป่วยบัตร	30	บาท	หรือประกันสังคม	2)	ผู้ป่วยท่ีชำาระเอง

เอกสารแนบ	1
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3)	 เนื่องจากท่ีภมิูภาคตะวันออก	ปัจจุบนัมีศนูยม์ะเรง็เพียงแหง่เดียวคือ	ศนูยม์ะเรง็ชลบุร	ีอีกท้ัง	ศรีราชายังเป็นอำาเภอ
ท่ีไม่ไกลจากกรุงเทพ	และพ้ืนท่ีดังกล่าวยังเป็นเขตพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	ซึ่งบริษัทฯ	ได้รับ
การสง่เสริมตามมาตรการสง่เสริมการลงทุนในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจดังกล่าวด้วย	โดยได้รับสิทธิทางภาษี	คือ	

-	 ชว่ง	8	ปีแรกของการดำาเนินการโรงพยาบาลจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
-	 ชว่ง	5	ปี	ถัดไป	ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ	50

	 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม	ประธานฯ	จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น	เจ้าหน้าท่ีดำาเนินการประชุม
ทุกสว่น	คณะกรรมการทุกท่าน	ท่ีได้สละเวลามารว่มประชุมและกล่าวปิดประชุม

เอกสารแนบ	1

ปิดประชุมเวลาประมาณ	15:30	น.

																	ลงชื่อ___________________________________________ประธานท่ีประชุม
(นายวุฒิพงษ์	โมฬีชาติ)
ประธานกรรมการ

																	ลงชื่อ___________________________________________ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวศรีสุนันท์	อนุจรพันธ์ุ)

เลขานุการบริษัท

- signed -

- signed -


